

## GUNKUL ผุดข่าวดี! รับศักราชใหม่ กุ่ม 780 ลบ.

ซื้อหุ้น IAE 33% จาก SUPER หนุนเข้าถือหุ้นใหญ่ 99.99%

ครองสิทธิ์โรงไฟฟ้า 87 MW

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เปิดศักราชใหม่ร้อนแรงสุดๆ บอร์ดไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ (IAE) สัดส่วน 33% จากบริษัทย่อย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (SUPER) มูลค่า 780 ล้านบาท หนุนเข้าถือหุ้นใหญ่ 99.99% ครองสิทธิ์โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการ กำลังการผลิตรวม 87 เมกะวัตต์ “โสภชา ดำรงปิยวุฒิ” “ระบุงการซื้อหุ้น IAE สนับสนุนการเติบโตในอนาคตทั้งด้านทรัพย์สินและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญทำให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าสะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้

**นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)** เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IAE) สัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียน โดย IAE เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท รางเงิน โซลูชั่น (RNS) สัดส่วน 99.99% ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA)

ทั้งนี้ GUNKUL เข้าซื้อหุ้น IAE หลังจากบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER มีมติอนุมัติให้ บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ (SSE) จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดใน IAE จำนวน 5,161,200 หุ้น หรือ 33% มูลค่าการซื้อทั้งหมด 780 ล้านบาท ซึ่งภายหลังซื้อหุ้นเพิ่มทำให้ GUNKUL ถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วน 99.99% ใน IAE และ RNS ซึ่งได้สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดขนาด 87 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งถือครองโดย RNS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IAE ถือหุ้น 99.99% รวมทั้งได้สิทธิในที่ดินทั้งหมดสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 11 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอัตราซื้อไฟฟ้า ที่ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทุกโครงการ

“คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สินและผลกำไรให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และมองว่าสิ่งที่จะได้รับจากการซื้อหุ้น IAE เพิ่ม คือ ทำให้สามารถรับรู้กำไรจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการทั้งหมด โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สินและผลกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่สำคัญทำให้บริษัทมีจำนวนเมกะวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้”นางสาวโสภชากล่าว



## SUPER กุ่มกว่า 1.5 พันลบ.

เทกโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 50 MW- IRR 13%

SUPER ประกาศปักคิล ทุ่มเงินลงทุนกว่า 1.5 พันล้านบาท เทกโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ บิ๊กบอส “จอมทรัพย์ โลยายะ” เผยรัฐรายได้-กำไร เข้ามาทันที เผยขายหุ้น บ.ย่อย IAE ให้ GUNKUL ประกาศลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 36 เมกะวัตต์ ต้นผลงานปี 63 ทะยานติดปีก

**นายจอมทรัพย์ โลยายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)**



เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดยอนุมัติให้ บริษัท SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 3 CO.,LTD. (SSE-HK3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCK COMPANY (TLPY) ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการ จากผู้ถือหุ้นเดิมใน TLPY จำนวน 4 ราย ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของบริษัทเจ้าของโครงการ โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 51,158,000 หรือ 1,585 ล้านบาท

โครงการของ TLPY ตั้งอยู่ที่ จังหวัด PHU YEN ประเทศเวียดนาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.35 เซ็นต์ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทฯ รับรัฐรายได้และกำไรเข้ามาทันที

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการดังกล่าว IRR อยู่ที่ 13% ถือเป็นอีก 1 โครงการของ SUPER จากทั้งหมด 6 โครงการ ในการขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์

“เรายังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายรูปแบบ และอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรหลายราย เพื่อไปสู่เป้าหมายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคตกว่า 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า พร้อมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง” นายจอมทรัพย์ กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IAE) จำนวน 5,161,200 หุ้น ให้กับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หลังจากที่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอเสนอซื้อและบริษัทฯ ได้ให้บริษัท ซุปเปอร์โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (SSE) เข้าทำรายการดังกล่าว โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดใน IAE ให้กับ GUNKUL คิดเป็นสัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 780 ล้านบาท จึงส่งผลให้ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (RNS) สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทร่วมของ SSE ซึ่ง SSE ถือหุ้นทางอ้อมใน RNS สัดส่วน 33% อีกด้วย

ทั้งนี้ SSE ยังได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัทร่วมใน ศรีนครา พาวเวอร์ (SNP) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 290.31 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 36 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว